

ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ

เรื่อง รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดำเนินการในการสำรวจตัวอย่าง
โครงการสำรวจการมี การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๕๙

ด้วยสำนักงานสถิติแห่งชาติ จะดำเนินการสำรวจตัวอย่างโครงการสำรวจการมี การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในเรื่อง จำนวนประชากรที่ใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์มือถือ จำนวนครัวเรือนที่มีอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประเภทต่าง ๆ คือ เครื่องโทรศัพท์พื้นฐาน โทรสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในครัวเรือน รายละเอียดของการใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์มือถือของประชากร เช่น สถานที่ใช้ กิจกรรมในการใช้ ความถี่ในการใช้ เพื่อประโยชน์ในการนำข้อมูลไปใช้ในการกำหนดนโยบายและวางแผนและพัฒนาด้าน ICT ของหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน รวมทั้งการพัฒนาบุคลากร ตลอดจนสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการกระจายความรู้ทางด้าน ICT ให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และ กฎกระทรวงว่าด้วยการสำรวจตัวอย่างการมี การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดำเนินการในการสำรวจตัวอย่างการมี การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังต่อไปนี้

๑. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

เก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีส่งเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติออกไปทำการสัมภาษณ์ ครัวเรือนที่ตกเป็นตัวอย่าง โดยสอบถามข้อมูลจากสมาชิกทุกคนในครัวเรือนและกรอกข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ลงในแบบสอบถาม

๒. รายละเอียดของแบบสอบถาม และวิธีการกรอกแบบสอบถาม

๒.๑ แบบสอบถามที่ใช้ในการทำสำรวจการมี การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนี้

หน้าปก แบบ สทค.

ตอนที่ ๑ ลักษณะทั่วไปของสมาชิกในครัวเรือน (สดมภ์ T๑ - T๖)

ตอนที่ ๒ การศึกษา (สดมภ์ T๗ - T๘)

ตอนที่ ๓ การทำงาน (สดมภ์ T๙ - T๑๓)

ตอนที่ ๔ การใช้คอมพิวเตอร์ (สดมภ์ T๑๔ - T๓๔)

ตอนที่ ๕ การใช้อินเทอร์เน็ต (สดมภ์ T๓๕ - T๗๘)

ตอนที่ ๖ การมีโทรศัพท์มือถือ (สดมภ์ T๗๙ - T๘๘)

ตอนที่ ๗ การมีการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน
(T๘๙ - T๑๑๘)

๒.๒ วิธีการบันทึกรายการในแบบสอบถาม มีดังนี้

หน้าปก ที่ตั้งครัวเรือน

พนักงานแจงนับเป็นผู้บันทึกรายละเอียดสถานที่ตั้งของเขตแจงนับตัวอย่างตามที่
จริงในปัจจุบัน ให้ครบถ้วน และลำดับที่เขตแจงนับตัวอย่าง พร้อมทั้งรหัส ดังนี้

คอลัมน์ ๑ ภาค

คอลัมน์ ๒ - ๓ จังหวัด

คอลัมน์ ๔ - ๕ อำเภอ/เขต

คอลัมน์ ๖ - ๗ ตำบล/แขวง

คอลัมน์ ๘ เขตการปกครอง

คอลัมน์ ๙ - ๑๑ เขตแจงนับ

คอลัมน์ ๑๒ - ๑๓ หมู่บ้านหรือชื่อหมู่บ้าน

คอลัมน์ ๑๔ - ๑๗ ลำดับที่เขตแจงนับตัวอย่าง

คอลัมน์ ๑๘ - ๑๙ ชุด EA ตัวอย่าง

คอลัมน์ ๒๐ - ๒๑ เดือน

คอลัมน์ ๒๒ - ๒๓ พ.ศ.

คอลัมน์ ๒๔ - ๒๕ ลำดับที่ครัวเรือนตัวอย่าง

คอลัมน์ ๒๖ ประเภทครัวเรือน

คอลัมน์ ๒๗ - ๒๘ จำนวนสมาชิกในครัวเรือนที่แจงนับ

คอลัมน์ ๒๙ - ๓๐ จำนวนสมาชิกในครัวเรือนที่นับจด

คอลัมน์ ๓๑ - ๓๒ ผลการแจงนับ

ตอนที่ ๑ ลักษณะทั่วไปของสมาชิกในครัวเรือน

- สดมภ์ T๑ ให้บันทึกลำดับที่ของสมาชิกทุกคนในครัวเรือน
 สดมภ์ T๒ ให้บันทึก ชื่อตัวและชื่อสกุล พร้อมทั้งคำนำหน้าชื่อของสมาชิกทุกคน
 ในครัวเรือน
 สดมภ์ T๓ ให้บันทึกรหัสความเกี่ยวพันกับหัวหน้าครัวเรือนของสมาชิกทุกคน
 ในครัวเรือน
 สดมภ์ T๔ ให้บันทึกรหัสเพศของสมาชิกทุกคนในครัวเรือน
 สดมภ์ T๕ ให้บันทึกอายุเต็มปีบริบูรณ์ของสมาชิกทุกคนในครัวเรือน
 สดมภ์ T๖ ถ้ามเฉพาะผู้มีอายุตั้งแต่ ๑๕ ปีขึ้นไป ให้บันทึกรหัสสถานภาพสมรส
 ของสมาชิกในครัวเรือน
- ตอนที่ ๒ การศึกษา
 สดมภ์ T๗ ให้บันทึกรหัสการศึกษาขณะที่กำลังเรียนอยู่
 สดมภ์ T๘ ให้บันทึกรหัสการศึกษาที่จบระดับการศึกษาสูงสุด และสาขาวิชา
- ตอนที่ ๓ การทำงาน (ถ้ามเฉพาะผู้มีอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป)
 สดมภ์ T๙ ให้บันทึกรหัสการทำงานใน ระหว่าง ๑๒ เดือนก่อนวันสัมภาษณ์
 สดมภ์ T๑๐ ให้บันทึกรหัสอาชีพหลักในรอบปีที่ผ่านมา
 สดมภ์ T๑๑ ให้บันทึกรหัสประเภทกิจกรรมที่ทำ หรือผลิต
 สดมภ์ T๑๒ ให้บันทึกรหัสสถานภาพการทำงาน
 สดมภ์ T๑๓ ให้บันทึกรหัสเหตุผลที่ไม่ได้ทำงาน
- ตอนที่ ๔ การใช้คอมพิวเตอร์ (ถ้ามเฉพาะผู้มีอายุ ๖ ปีขึ้นไป)
 สดมภ์ T๑๔ ให้บันทึกรหัสการใช้คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (PC)
 สดมภ์ T๑๕ ให้บันทึกรหัสการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Notebook)
 สดมภ์ T๑๖ ให้บันทึกรหัสการใช้ Tablet (เช่น iPad, Galaxy Tab)
 สดมภ์ T๑๗ ให้บันทึกรหัสใช้คอมพิวเตอร์จากที่บ้าน/ที่พักอาศัย
 สดมภ์ T๑๘ ให้บันทึกรหัสใช้คอมพิวเตอร์จากที่ทำงาน
 สดมภ์ T๑๙ ให้บันทึกรหัสใช้คอมพิวเตอร์จากสถานศึกษา
 สดมภ์ T๒๐ ให้บันทึกรหัสใช้คอมพิวเตอร์จากร้านอินเทอร์เน็ต

สดมภ์ T๒๑ ให้บันทึกทรัพย์สินใช้คอมพิวเตอร์จากศูนย์บริการสารสนเทศประชาชน/
ห้องสมุด/ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน

สดมภ์ T๒๒ ให้บันทึกทรัพย์สินใช้คอมพิวเตอร์จากบ้านเพื่อน/คนรู้จัก/ญาติ

สดมภ์ T๒๓ ให้บันทึกทรัพย์สินใช้คอมพิวเตอร์จากสถานที่ให้บริการอื่น ๆ เช่น วัด
สถานีนอนม้าย อบรม. ฯลฯ

สดมภ์ T๒๔ ให้บันทึกทรัพย์สินแหล่งที่ใช้คอมพิวเตอร์จากสถานที่ต่าง ๆ ผ่านคอมพิวเตอร์
พกพา (Notebook, Tablet)

สดมภ์ T๒๕ ให้บันทึกทรัพย์สินแหล่งที่ใช้คอมพิวเตอร์จากที่อื่น ๆ

สดมภ์ T๒๖ ให้บันทึกทรัพย์สินใช้คอมพิวเตอร์เพื่อทำงาน

สดมภ์ T๒๗ ให้บันทึกทรัพย์สินใช้คอมพิวเตอร์เพื่อเรียน

สดมภ์ T๒๘ ให้บันทึกทรัพย์สินใช้คอมพิวเตอร์เพื่ออ่านหนังสือ/หาความรู้ (e-book)

สดมภ์ T๒๙ ให้บันทึกทรัพย์สินใช้คอมพิวเตอร์เพื่อเล่นเกม

สดมภ์ T๓๐ ให้บันทึกทรัพย์สินใช้คอมพิวเตอร์เพื่อความบันเทิง

สดมภ์ T๓๑ ให้บันทึกทรัพย์สินใช้คอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานอินเทอร์เน็ต

สดมภ์ T๓๒ ให้บันทึกทรัพย์สินการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อกิจกรรมอื่น ๆ

สดมภ์ T๓๓ ให้บันทึกทรัพย์สินความถี่ในการใช้คอมพิวเตอร์

สดมภ์ T๓๔ ให้บันทึกทรัพย์สินการใช้เวลาในการใช้คอมพิวเตอร์ต่อวัน

ตอนที่ ๕ การใช้อินเทอร์เน็ต (ถามเฉพาะผู้ที่มีอายุ ๖ ปีขึ้นไป)

สดมภ์ T๓๕ ให้บันทึกทรัพย์สินการใช้อินเทอร์เน็ตในสถานที่ต่าง ๆ

สดมภ์ T๓๖ ให้บันทึกทรัพย์สินประเภทความเร็วอินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่ที่ใช้

สดมภ์ T๓๗ ให้บันทึกทรัพย์สินใช้อินเทอร์เน็ตจากที่บ้าน/ที่พักอาศัย

สดมภ์ T๓๘ ให้บันทึกทรัพย์สินใช้อินเทอร์เน็ตจากที่ทำงาน

สดมภ์ T๓๙ ให้บันทึกทรัพย์สินใช้อินเทอร์เน็ตจากสถานศึกษา

สดมภ์ T๔๐ ให้บันทึกทรัพย์สินใช้อินเทอร์เน็ตจากร้านอินเทอร์เน็ต

สดมภ์ T๔๑ ให้บันทึกทรัพย์สินใช้อินเทอร์เน็ตจากจากศูนย์บริการสารสนเทศเพื่อ
ประชาชน/ห้องสมุด/ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน

สดมภ์ T๔๒ ให้บันทึกทรัพย์สินใช้อินเทอร์เน็ตจากบ้านเพื่อน/คนรู้จัก/ญาติ

สดมภ์ T๔๓ ให้บันทึกทรัพย์สินที่ใช้อินเทอร์เน็ตจากสถานที่ให้บริการอื่น ๆ เช่น วัด
สถานีนอนามัย อบต. ฯลฯ

สดมภ์ T๔๔ ให้บันทึกทรัพย์สินที่ใช้อินเทอร์เน็ต ตามสถานที่ต่าง ๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือ/
คอมพิวเตอร์พกพา (Notebook, Tablet)

สดมภ์ T๔๕ ให้บันทึกทรัพย์สินที่ใช้อินเทอร์เน็ตตามสถานที่อื่น ๆ

สดมภ์ T๔๖ ให้บันทึกทรัพย์สินที่ใช้คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (PC) ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต

สดมภ์ T๔๗ ให้บันทึกทรัพย์สินที่ใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) ในการเข้าถึง
อินเทอร์เน็ต

สดมภ์ T๔๘ ให้บันทึกทรัพย์สินที่ใช้ Tablet (เช่น iPad GalaxyTab) ในการ
เข้าถึงอินเทอร์เน็ต

สดมภ์ T๔๙ ให้บันทึกทรัพย์สินที่ใช้โทรศัพท์มือถือแบบ Smart Phone ในการ
เข้าถึงอินเทอร์เน็ต

สดมภ์ T๕๐ ให้บันทึกทรัพย์สินที่ใช้โทรศัพท์มือถือแบบ Feature Phone ในการ
เข้าถึงอินเทอร์เน็ต

สดมภ์ T๕๑ ให้บันทึกทรัพย์สินใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอื่น ๆ
เช่น Smart TV ใน การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต

สดมภ์ T๕๒ ให้บันทึกทรัพย์สินช่วงเวลาส่วนใหญ่ที่ใช้อินเทอร์เน็ต

สดมภ์ T๕๓ ให้บันทึกทรัพย์สินค่าใช้จ่ายในการใช้อินเทอร์เน็ตต่อเดือน

สดมภ์ T๕๔ ให้บันทึกทรัพย์สินความถี่ในการใช้อินเทอร์เน็ต

สดมภ์ T๕๕ ให้บันทึกทรัพย์สินเวลาที่ใช้อินเทอร์เน็ตต่อวัน

สดมภ์ T๕๖ ให้บันทึกทรัพย์สินที่ใช้อินเทอร์เน็ต เพื่อรับ - ส่งอีเมล

สดมภ์ T๕๗ ให้บันทึกทรัพย์สินที่ใช้อินเทอร์เน็ต เพื่อค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า/บริการ

สดมภ์ T๕๘ ให้บันทึกทรัพย์สินที่ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อส่งจอง/สั่งซื้อสินค้า และบริการ
ผ่านระบบออนไลน์

สดมภ์ T๕๙ ให้บันทึกทรัพย์สินที่ใช้อินเทอร์เน็ต เพื่อทำธุรกิจหรือเสนอขายสินค้าและ
บริการ

สดมภ์ T๖๐ ให้บันทึกรหัสที่ใช้อินเทอร์เน็ต เพื่อค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการด้านสุขภาพ

สดมภ์ T๖๑ ให้บันทึกรหัสที่ใช้อินเทอร์เน็ต เพื่อค้นหาข้อมูลของภาครัฐ

สดมภ์ T๖๒ ให้บันทึกรหัสที่ใช้อินเทอร์เน็ต เพื่อติดต่อ/รับส่ง ดาวน์โหลดเอกสาร/ทำธุรกรรมกับหน่วยงานภาครัฐ

สดมภ์ T๖๓ ให้บันทึกรหัสที่ใช้อินเทอร์เน็ต เพื่อติดตามข่าวสาร/อ่านหรือดาวน์โหลด นสพ. นิตยสาร (e-book)

สดมภ์ T๖๔ ให้บันทึกรหัสที่ใช้อินเทอร์เน็ต เพื่อหางานทำ/สมัครงานผ่านระบบออนไลน์

สดมภ์ T๖๕ ให้บันทึกรหัสที่ใช้อินเทอร์เน็ต เพื่อดาวน์โหลด/รูปภาพ/หนัง/วิดีโอ/เพลง/เกม/เล่นเกม/ดูหนัง/ฟังเพลง/ฟังวิทยุ ฯลฯ

สดมภ์ T๖๖ ให้บันทึกรหัสที่ใช้อินเทอร์เน็ต เพื่อดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ ฯลฯ

สดมภ์ T๖๗ ให้บันทึกรหัสที่ใช้อินเทอร์เน็ต เพื่อการสนทนาผ่าน Blog Web ๒.๐/chat/Instant Message Discussion ออนไลน์

สดมภ์ T๖๘ ให้บันทึกรหัสที่ใช้อินเทอร์เน็ต เพื่อ Social Network เช่น Facebook Twitter GooglePlus Line Instagram เป็นต้น

สดมภ์ T๖๙ ให้บันทึกรหัสที่ใช้อินเทอร์เน็ต เพื่อศึกษาเรียนรู้ผ่าน Internet

สดมภ์ T๗๐ ให้บันทึกรหัสที่ใช้อินเทอร์เน็ต เพื่อโทรศัพท์ผ่าน Internet (VoIP) เช่น โทรผ่าน Skype iTalk Video ผ่าน Webcam

สดมภ์ T๗๑ ให้บันทึกรหัสที่ใช้อินเทอร์เน็ต เพื่อทำธุรกรรมเกี่ยวกับการเงิน (Internet Banking Mobile Banking)

สดมภ์ T๗๒ ให้บันทึกรหัสที่ใช้อินเทอร์เน็ต เพื่ออัปโหลดข้อมูล รูปภาพ/ภาพถ่าย/วิดีโอ/เพลง/ Software ฯลฯ เพื่อแบ่งปัน (Share) บนเว็บไซต์

สดมภ์ T๗๓ ให้บันทึกรหัสที่ใช้อินเทอร์เน็ต เพื่อทำกิจกรรมอื่น ๆ

สดมภ์ T๗๔ ให้บันทึกรหัสการจองหรือซื้อสินค้าและบริการทางอินเทอร์เน็ต

สดมภ์ T๗๕ ให้บันทึกรหัสประเภทสินค้าและบริการทางอินเทอร์เน็ตที่ส่วนใหญ่เคยจองหรือซื้อสินค้า

สดมภ์ T๗๖ ให้บันทึกกรหัสค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าและบริการทางอินเทอร์เน็ตต่อปี
 สดมภ์ T๗๗ ให้บันทึกกรหัสวิธีในการชำระค่าสินค้าและบริการที่สั่งซื้อทาง
 อินเทอร์เน็ตแบบออนไลน์

สดมภ์ T๗๘ ให้บันทึกกรหัสเหตุผลที่ไม่เคยจองหรือซื้อสินค้าและบริการทาง
 อินเทอร์เน็ต

ตอนที่ ๖ การมีโทรศัพท์มือถือ (ถามเฉพาะผู้ที่มีอายุ ๖ ปีขึ้นไป)

สดมภ์ T๗๙ ให้บันทึกกรหัสการมีโทรศัพท์มือถือใช้

สดมภ์ T๘๐A ให้บันทึกจำนวนเครื่องของโทรศัพท์มือถือแบบ Feature Phone
 ที่ใช้งาน

สดมภ์ T๘๐B ให้บันทึกจำนวนเครื่องโทรศัพท์มือถือแบบใช้งาน Smart Phone
 ที่ใช้งาน

สดมภ์ T๘๑ ให้บันทึกกรหัสวิธีการชำระค่าบริการโทรศัพท์มือถือ

สดมภ์ T๘๒ ให้บันทึกกรหัสค่าใช้จ่ายการใช้โทรศัพท์มือถือเฉลี่ยต่อเดือน

สดมภ์ T๘๓ ให้บันทึกกรหัสเคยใช้บริการ SMS ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ

สดมภ์ T๘๔ ให้บันทึกกรหัสการใช้บริการ data (Internet เช่น mms e-mail
 Socialmedia ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ

สดมภ์ T๘๕ ให้บันทึกกรหัสการใช้บริการ Mobile Banking ผ่านทาง
 โทรศัพท์มือถือ

สดมภ์ T๘๖ ให้บันทึกกรหัสการใช้บริการฟังก์ชันบนโทรศัพท์มือถือ

สดมภ์ T๘๗ ให้บันทึกกรหัสการใช้บริการอื่น ๆ ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ

สดมภ์ T๘๘ ให้บันทึกกรหัสความต้องการมี/ซื้อโทรศัพท์มือถือ (เพิ่มเติม) ภายใน
 ๑ ปี Response ให้บันทึกกรหัสผู้ที่ตอบสัมภาษณ์

ตอนที่ ๗ การมีการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน (ถามเฉพาะ
 หัวหน้าครัวเรือนหรือผู้ที่สามารถให้คำตอบได้ในครัวเรือนส่วนบุคคล)

สดมภ์ T๘๙ ให้บันทึกจำนวนเลขหมายโทรศัพท์พื้นฐานในครัวเรือน

สดมภ์ T๙๐ ให้บันทึกกรหัสค่าใช้จ่ายของโทรศัพท์พื้นฐานเฉลี่ยต่อเดือนในครัวเรือน

สดมภ์ T๙๑ ให้บันทึกกรหัสเหตุผลใดที่ใช้โทรศัพท์พื้นฐานในครัวเรือน

สดมภ์ T๙๒ ให้บันทึกจำนวนเครื่องโทรสารในครัวเรือน

สดมภ์ T๙๓ ให้บันทึกรหัสความต้องการยกเลิก/ติดตั้งโทรศัพท์พื้นฐาน (เพิ่มเติม)

ในอนาคตของครัวเรือน

สดมภ์ T๙๔ ให้บันทึกจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (PC) ในครัวเรือน

สดมภ์ T๙๕ ให้บันทึกจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) ในครัวเรือน

สดมภ์ T๙๖ ให้บันทึกจำนวนเครื่อง Tablet ในครัวเรือน

สดมภ์ T๙๗ ให้บันทึกรหัสเหตุผลที่ครัวเรือนไม่มีคอมพิวเตอร์

สดมภ์ T๙๘ ให้บันทึกรหัสความต้องการของครัวเรือนที่มีโครงการจะซื้อคอมพิวเตอร์

สดมภ์ T๙๙ ให้บันทึกรหัสค่าใช้จ่ายของครัวเรือนในการซื้อฮาร์ดแวร์ระหว่าง ๑๒ เดือน

ก่อนวันสัมภาษณ์

สดมภ์ T๑๐๐ ให้บันทึกรหัสค่าใช้จ่ายของครัวเรือนในการซื้อซอฟต์แวร์ระหว่าง ๑๒ เดือน

ก่อนวันสัมภาษณ์

สดมภ์ T๑๐๑ ให้บันทึกรหัสค่าใช้จ่ายของครัวเรือนในการซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และบริการที่เกี่ยวข้องระหว่าง ๑๒ เดือนก่อนวันสัมภาษณ์

สดมภ์ T๑๐๒ ให้บันทึกรหัสค่าใช้จ่ายของครัวเรือนในการซื้ออุปกรณ์สื่อสารและบริการที่เกี่ยวข้องระหว่าง ๑๒ เดือนก่อนวันสัมภาษณ์

สดมภ์ T๑๐๓ ให้บันทึกรหัสการเล่น Facebook หรือ Line หรือ Whats App หรือ Instagram ภายในบ้านของสมาชิกในครัวเรือน

สดมภ์ T๑๐๔ ให้บันทึกรหัสการเข้าถึงและมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในครัวเรือน

สดมภ์ T๑๐๕ ให้บันทึกรหัสการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต โดยใช้คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (PC)

สดมภ์ T๑๐๖ ให้บันทึกรหัสการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต โดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Notebook)

สดมภ์ T๑๐๗ ให้บันทึกรหัสการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตโดยใช้ Tablet (เช่น iPad, Galaxy Tab)

สดมภ์ T๑๐๘ ให้บันทึกรหัสการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต โดยใช้โทรศัพท์มือถือ

สดมภ์ T๑๐๙ ให้บันทึกรหัสการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต โดยใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีอื่น ๆ เช่น Smart TV

สดมภ์ T๑๑๐ ให้บันทึกการหักการเลือกใช้บริการแพคเกจอินเทอร์เน็ตในครัวเรือน

สดมภ์ T๑๑๑ ให้บันทึกการหักค่าใช้จ่ายในการใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือนระหว่าง ๑๒ เดือน ก่อนวันสัมภาษณ์

สดมภ์ T๑๑๒ ให้บันทึกการหักความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่ใช้ในครัวเรือน

สดมภ์ T๑๑๓ ให้บันทึกการหักเหตุผลที่ครัวเรือนไม่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต”

สดมภ์ T๑๑๔ ให้บันทึกการหักความต้องการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของครัวเรือนในอนาคต

สดมภ์ T๑๑๕ ให้บันทึกการหักความต้องการของครัวเรือนในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (เพิ่มขึ้น)

สดมภ์ T๑๑๖ ให้บันทึกการหักความต้องการของครัวเรือนที่ต้องการให้ภาครัฐเข้ามาดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สดมภ์ T๑๑๗ ให้บันทึกการหักความต้องการของครัวเรือนที่ต้องการให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สดมภ์ T๑๑๘ ให้บันทึกการหักรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือนระหว่าง ๑๒ เดือน ก่อนวันสัมภาษณ์

๓. พนักงานเจ้าหน้าที่จะออกสอบสัมภาษณ์หัวหน้าครัวเรือนและสมาชิกในครัวเรือนระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

๔. ข้อมูลอื่น ๆ ที่ประชาชนควรทราบ

๔.๑ ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจตัวอย่างการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน ๒๕๕๙ จะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเป็นรายบุคคล แต่จะนำเสนอในภาพรวมของประเทศไทย และเขตการปกครอง และไม่เกี่ยวข้องกับการเรียกเก็บภาษีใด ๆ

๔.๒ บุคคลซึ่งมีหน้าที่จะต้องให้ข้อมูลตามประกาศฉบับนี้ หมายถึง ประชากรทุกคนในครัวเรือน ณ ที่อยู่อาศัยปกติ ในเขตพื้นที่การสำรวจตัวอย่างที่พบในวันทำการสำรวจ ได้แก่

(๑) คนไทยทุกคน ซึ่งอาศัยอยู่ในประเทศไทย ในวันที่ทำการสำรวจ

(๒) คนไทยและคนต่างด้าว ซึ่งมีที่อยู่อาศัยปกติในประเทศไทย แต่ในวันที่ทำการสำรวจได้ ไปฝึกภาคซ้อมรบ เดินเรือทะเล เดินทางไป หรืออยู่ในต่างประเทศเป็นการชั่วคราว โดยไม่ได้ตั้งใจจะตั้งหลักแหล่ง

(๓) คนต่างด้าว ซึ่งเข้ามาอยู่ในประเทศไทย เป็นระยะเวลาสามเดือนขึ้นไป นับถึงวันที่ทำการสำรวจ และให้หมายความรวมถึงบุตรที่เกิดจากคนต่างด้าวที่ยังอาศัยอยู่ในประเทศไทย เป็นระยะเวลาเกินกว่าสามเดือนด้วย

๔.๓ พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ กำหนดให้เป็นหน้าที่ของบุคคลที่จะต้องให้ข้อมูลตามวิธีการที่กำหนดในประกาศนี้ ผู้ใดไม่ให้ข้อมูล หรือไม่กรอกแบบสอบถามตามวิธีการที่กำหนดในประกาศนี้ หรือไม่ส่งคืนแบบสอบถามที่ได้กรอกรายการแล้ว แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ภายในระยะเวลาที่กำหนดในประกาศนี้ หรือไม่ให้ความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งเข้าไปในอาคารหรือที่ทำการของบุคคล ซึ่งจะต้องให้ข้อมูลหรือกรอกแบบสอบถาม ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาอื่นใดที่บุคคลซึ่งจะต้องให้ข้อมูลได้แจ้งให้ทราบ เพื่อสอบถามข้อมูลหรือดำเนินการกรอกแบบสอบถามหรือเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามพันบาท

๔.๔ บุคคลซึ่งมีหน้าที่จะต้องให้ข้อมูลตาม (๑) – (๓) ที่จงใจให้ข้อมูลเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริง

๔.๕ สำนักงานสถิติแห่งชาติ จะดำเนินการตามมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเคร่งครัดตามพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อเป็นหลักประกันมิให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ซึ่งต้องให้ข้อมูล โดยจะนำข้อมูลเฉพาะบุคคลหรือเฉพาะรายที่เจ้าของข้อมูลได้ให้ไว้ หรือกรอกแบบสอบถามไปใช้ในการจัดทำสถิติวิเคราะห์หรือวิจัยเท่านั้น หากพบว่าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการฝ่าฝืน โดยนำข้อมูลเฉพาะบุคคลหรือเฉพาะรายไปเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลอื่น ซึ่งไม่มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ หรือมิใช่กรณีเปิดเผยเพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนหรือการพิจารณาคดีที่ต้องหาว่ากระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเปิดเผยต่อส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กร มหาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นของรัฐ เพื่อประโยชน์ในการจัดทำสถิติ วิเคราะห์ หรือวิจัย ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของข้อมูล และต้องไม่ระบุหรือเปิดเผยถึงเจ้าของข้อมูล หน่วยงานจะดำเนินการทางอาญาต่อเจ้าหน้าที่ผู้ฝ่าฝืนทันที

๔.๖ พนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ มีอำนาจตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ในการเข้าไปในอาคารหรือที่ทำการของบุคคลซึ่งจะต้องให้ข้อมูลหรือกรอกแบบสอบถาม ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาอื่นใดที่

บุคคลนั้นได้แจ้งให้ทราบ เพื่อสอบถามข้อมูล หรือดำเนินการกรอกแบบสอบถาม หรือเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ในการนี้บุคคลดังกล่าวต้องอำนวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ตามสมควร ทั้งนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องแสดงบัตรประจำตัวแก่ผู้ต้องให้ข้อมูล หรือผู้ที่เกี่ยวข้องก่อนการสอบถามข้อมูลทุกครั้ง

๔.๗ บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ มีจุดตรวจสอบ ดังนี้



ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙

วิไลลักษณ์ ชูลีวัฒนกุล

ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ